



BẢN TIN PHÁP LUẬT

Tháng 7/2012

TIÊU ĐIỂM



Quy định mới về thuế nhà thầu

Ngày 12/04/2012, Bộ Tài chính đã ban hành **Thông tư số 60/2012/TT-BTC** về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là **thuế nhà thầu**).

Theo nội dung thông tư, thuế Nhà thầu được mở rộng đối tượng áp dụng. Theo đó, bên Việt Nam khi nhập khẩu hàng theo điều kiện DDP, DAT DAP (theo Incoterm) phải chịu thêm 1% thuế nhà thầu. Hoạt động nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp nhập khẩu tại chỗ để gia công) kể từ ngày 27/5/2012 cũng thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Bên nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của nước ngoài chịu trách nhiệm nộp thay khoản thuế này (1%).

So với quy định tại Thông tư 134/2008/TT-BTC thì Thông tư này bổ sung các đối tượng sau đây chịu thuế TNDN:

- Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino – 10%
- Hoạt động lắp đặt bất kể có hay không có bao thầu nguyên vật liệu (2%)
- Tái bảo hiểm ra nước ngoài (0,1%)
- Dịch vụ tài chính phái sinh (2%)

Thông tư **60/2012/TT-BTC về thuế nhà thầu** có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2012, thay thế Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008, Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 và Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính.

Các nội dung chính:

- *Quy định mới về thuế nhà thầu*
- *Hướng dẫn về thủ tục đăng ký thuế*

Hướng dẫn về thủ tục đăng ký thuế

Ngày 22/5/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2012/TT-BTC hướng dẫn **Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11** về **đăng ký thuế**, có hiệu lực từ ngày 01/07/2012.

Thông tư 80/2012/TT-BTC này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Theo quy định mới tại Thông tư này thì tất cả đối tượng nộp thuế (bao gồm cá nhân, doanh nghiệp, nhà thầu, đơn vị hành chính...) đều có chung một cấu trúc mã số thuế (MST) dưới dạng 10 hoặc 13 chữ số (trong đó loại 13 chữ số được cấp cho đơn vị phụ thuộc có cùng 10 chữ số đầu)

Các doanh nghiệp mới thành lập khi được cấp Giấy Chứng nhận ĐKKD thì số Giấy chứng nhận cũng được hiểu là MST và không cần phải làm hồ sơ xin cấp MST.

Đối với cá nhân, hồ sơ xin cấp MST chỉ cần có Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT; bản sao (không cần chứng thực) giấy CMND. Riêng đối với hộ kinh doanh thì xuất trình Giấy chứng nhận ĐKKD.

Thông tư 80/2012/TT-BTC thay thế Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế; Bãi bỏ mẫu số 01-ĐK-TNCN đăng ký thuế dùng cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.





HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Hỏi:

Công ty tôi làm về logistics (forwarder), trong đó có phí THC của hãng tàu xuất , mức thuế trên hóa đơn gạch bỏ, số tiền thuế trên hóa đơn tương đương là 5.26% của giá trị trước thuế. Khi công ty tôi xuất hóa đơn này cho khách hàng thì cty tôi phải tính thuế VAT như thế nào? liệu có thể áp dụng y nguyên mức này trên hóa đơn xuất cho khách hàng đc ko? (ghi là thu hộ hãng tàu), và khi kê khai thuế hàng tháng, tôi vẫn kê khai thuế 5.26% vào dòng thuế suất GTGT như bình thường chứ? Kính mong Ban tư vấn giải đáp giúp tôi.

Đáp:

Theo quy định, trên hóa đơn phí THC dòng thuế suất GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đã nộp của hãng tàu theo hướng dẫn tại Thông tư về Thuế nhà thầu (Thông tư 134/2008/TT-BTC và Thông tư 60/2012/TT-BTC mới ban hành ngày 12/4/2012).

Theo thông lệ đến nay, các công ty logistic được thực hiện thu hộ chi hộ cho khách hàng, như vậy, công ty bạn nhận được hóa đơn phí THC của hãng tàu, khi xuất hóa đơn cho khách hàng cũng theo nguyên tắc như trên, trên hóa đơn ghi là thu hộ hãng tàu.

Theo điểm 6d Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT tại Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 về thuế GTGT quy định: “Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.” Do vậy, có thể hiểu công ty bạn không phải kê khai và tính nộp thuế GTGT đối với hóa đơn phí THC nhận được từ hãng tàu và hóa đơn xuất cho khách hàng. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể và xác nhận cho trường hợp này.



Hỏi:

Mong Ban tư vấn giải đáp giúp Công ty. 1. Công ty ký HĐLĐ với người nước ngoài và Công ty mua BHYT, BHTN con người cho người nước ngoài thông qua công ty thứ ba (VD: Bảo Việt) thì có được không hay phải mua BHYT bắt buộc theo luật BHYT của Việt Nam? 2. Khoản BHYT mua thông qua Công ty thứ ba có phải chịu thuế TNCN hay không? 3. Vì Cty trả lương cho người nước ngoài theo lương net, nên các khoản BH này (trả qua cty thứ ba) có phải GROSS như tiền lương trước khi tính thuế TNCN không ? Cám ơn Quý Hội rất nhiều. ?

Đáp:

Liên quan đến thắc mắc của bạn về các vấn đề về BHYT bắt buộc cho người nước ngoài, Ban tư vấn có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam):

“Điều 15. Đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT

1. Đối tượng

1.1. Người lao động, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm:

1.1.1. Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, ... làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động”

Như vậy nhân viên là người nước ngoài của công ty bạn trong trường hợp hợp đồng lao động đã ký có thời hạn 3 tháng trở lên thuộc đối tượng phải đóng BHYT bắt buộc cho cơ quan BHXH.

2. Căn cứ Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành quy định về Luật thuế thu nhập cá nhân:

“II. Các khoản thu nhập chịu thuế:

2.1.5. Các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động, cụ thể như sau:

b) Tiền mua bảo hiểm đối với các hình thức bảo hiểm mà pháp luật không quy định trách nhiệm bắt buộc người sử dụng lao động phải mua cho người lao động.”

Như vậy khoản công ty mua BHYT cho người lao động qua công ty thứ 3 được xem là một khoản lợi ích không bằng tiền và phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

3. Về cách quy đổi từ lương Net sang lương Gross, mời bạn tham khảo hướng dẫn tại Công văn 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng Cục thuế cụ thể như sau:

*“Trường hợp cá nhân nhận lương sau thuế (lương Net) và được tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả thay một số khoản như: bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, tiền nhà, ... thì việc quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế được thực hiện theo cách **chỉ quy đổi phần lương sau thuế (lương Net) (đã giảm trừ gia cảnh) sang thu nhập chịu thuế** theo hướng dẫn tại công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế, **sau đó cộng với các khoản thu nhập chịu thuế khác mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả thay cho cá nhân để xác định thu nhập tính thuế TNCN.**”*

Hỏi:

Trường hợp Trung tâm dạy nghề tư thục thuê nhà để hoạt động có phát sinh chi phí sửa chữa nhà, văn phòng (chi phí NLV, nhân công..) thì chi phí đó có được xem là chi phí hợp lý không? Theo thuế thì có bị bóc ra không? Làm thủ tục giấy tờ gì để được đưa vào chi phí hợp lý? Vì nhà không phải là Tài sản của trung tâm. Mong Ban tư vấn giải đáp giúp ạ. Xin chân thành cảm ơn! ?

Đáp:

Tại điểm 2.13, mục IV, phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, như sau:

"Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thuê tài sản cố định trong 4 năm với số tiền thuê là: 400 triệu đồng và thanh toán một lần. Chi phí thuê tài sản cố định được hạch toán vào chi phí hàng năm là 100 triệu đồng. Chi phí thuê tài sản cố định hàng năm vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên 100 triệu đồng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm."

Bạn cần tham chiếu quy định nêu trên để thực hiện./.

Hỏi:

Xin Ban tư vấn cho tôi biết như sau: Vấn đề thứ nhất: Về việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án có sử dụng vốn Nhà nước thì Quyết định phê duyệt cũng đã nêu rất rõ các phần gồm: Nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư, tài sản hình thành, công nợ... Tuy nhiên, giá trị quyết toán vốn đầu tư cuối cùng có bao gồm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không? Vấn đề thứ hai: Trong quá trình thực hiện đầu tư có phát sinh việc phạt nhà thầu vì chậm tiến độ thực hiện theo như cam kết, việc phạt tiến độ này đã được Chủ đầu tư và nhà thầu cũng thương thảo và thống nhất trừ vào khối lượng thực tế hoàn thành. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Khi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thì cấp quyết định đầu tư phê duyệt giá trị đã trừ phần phạt tiến độ hay giá trị chưa trừ. Ví dụ: Giá trị gói thầu là 2 tỷ, phạt tiến độ hợp đồng 200 triệu. Vậy chủ đầu tư phê duyệt giá trị 2 tỷ hay 1,8 tỷ (giả sử giá trị 2 tỷ là đúng)? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Đáp:

+ **Vấn đề thứ nhất:** "giá trị quyết toán vốn đầu tư cuối cùng có bao gồm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không" ?

Theo quy định tại Điều 2, Phần I của Thông tư số 19/2011/TT-BTC, “*Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật (...)*”

- Hiện tại, trong Thông tư số 19/2011/TT-BTC chưa quy định rõ giá trị Vốn đầu tư được quyết toán (chi phí hợp pháp) có bao gồm thuế GTGT hay không ? Tuy nhiên theo ý hiểu của VACPA, “*vốn đầu tư được quyết toán*” sẽ là Chi phí đầu tư được quyết toán theo nguyên tắc như sau:

- Nếu dự án đầu tư hình thành tài sản cố định dùng cho mục đích hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, số liệu Chi phí đầu tư được quyết toán là giá trị bao gồm cả thuế GTGT.
- Nếu dự án đầu tư hình thành tài sản cố định dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, số liệu Chi phí đầu tư được quyết toán là giá trị trước thuế GTGT. Trong trường hợp đặc biệt, vì những lý do khách quan hợp lý, chủ đầu tư không thực hiện được việc khấu trừ thuế GTGT cho việc đầu tư dự án thì số liệu Chi phí đầu tư được quyết toán là giá trị bao gồm cả thuế GTGT.

+ Vấn đề thứ hai: “*Khi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thì cấp quyết định đầu tư phê duyệt giá trị đã trừ phần phạt tiến độ hay giá trị chưa trừ*” ?

- Theo như đã giải thích ở trên, “*vốn đầu tư được quyết toán*” sẽ là Chi phí đầu tư được quyết toán.
- Việc chậm tiến độ hợp đồng không hề làm thay đổi khối lượng công trình hoàn thành. Về nguyên tắc, tiền thu được do phạt vi phạm hợp đồng sẽ được hạch toán là thu nhập khác của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Cuối kỳ (*khi kết thúc việc đầu tư dự án*), sau khi bù trừ các chi phí khác cũng do bị phạt hợp đồng, chênh lệch thu chi do phạt vi phạm hợp đồng giữa các bên sẽ được căn cứ vào cơ chế tài chính của chủ đầu tư để xử lý.
- Do đó theo quan điểm của Ban tư vấn, trên cơ sở cơ chế tài chính của chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư sẽ quyết định việc quyết toán chi phí đầu tư có bao gồm phần chênh lệch thu chi do phạt vi phạm hợp đồng hay không.



Hỏi:

Tôi có thắc mắc về khấu trừ thuế GTGT, kính nhờ Ban tư vấn giải đáp: Giữa Công ty chúng tôi với đối tác có quan hệ mua bán thường xuyên. Tuy nhiên, số tiền thanh toán trên uỷ nhiệm chi không khớp với số tiền của các hoá đơn. Ví dụ, tháng 5 chúng nợ 5 hóa đơn, số tiền 120 tr, nhưng chỉ chuyển 100tr. Tháng 6, nợ 3 hoá đơn số tiền 70 tr, chuyển tiền 65 tr... Do đó, số tiền còn phải trả sẽ không khớp với 1 hoá đơn nào. Vậy, khi cơ quan thuế vào kiểm tra chúng tôi có rủi ro gì liên quan đến thuế GTGT được khấu trừ hay không. Cảm ơn Ban tư vấn.

Đáp:

Theo quy định, điều kiện khấu trừ thuế GTGT là có hóa đơn và chứng từ thanh toán hợp lệ, đối với hàng hóa dịch vụ mua vào từ 20 triệu trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Do vậy, khi chứng từ thanh toán thấp hơn giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn thì có rủi ro không được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT theo hóa đơn.

Theo Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 về thuế GTGT, việc thanh toán **trả chậm** hoặc **bù trừ đối chiếu công nợ** nếu được quy định trong Hợp đồng và các chứng từ chứng minh như: ghi rõ thời hạn thanh toán phần trả chậm hoặc hình thức thanh toán bù trừ trên bảng kê hóa đơn, có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ công nợ,... được coi là thanh toán qua ngân hàng và đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Nếu đến thời hạn thanh toán trả chậm mà việc thanh toán không được thực hiện hoặc việc bù trừ công nợ không thực hiện đúng theo hợp đồng thì không được khấu trừ thuế GTGT đối với phần thanh toán đó.

Hỏi:

Em có một số vướng mắc sau đây, mong được giúp đỡ. 1/ Khi truy thu thuế thì lấy tỷ giá như thế nào? lấy tỷ giá trên tờ khai tự quyết toán thuế TNDN đã kê khai hay là lấy tỷ giá tại thời điểm kiểm tra thuế bị truy thu (công ty hạch toán bằng đồng USD). ví dụ : năm 2008 kê khai theo tỷ giá 18.000 đ khi nộp thuế TNDN. Đến năm 2011 cơ quan thuế kiểm tra thì bị truy thu thuế.Khi truy thu sẽ lấy tỷ giá 18.000 đ hay là tỷ giá của năm 2011.

2/Công ty thực hiện khuyến mãi nhưng không đăng ký với sở công thương (công ty có xuất hoá đơn đầy đủ, không ghi giá trị, ghi hàng khuyến mãi không thu tiền).Công ty sẽ bị gì? có bị truy thu thuế VAT đâu ra hay là bị phạt vi phạm hành chính vì không đăng ký thủ tục.

3/Nhà thầu nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì có được áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần để không phải nộp thuế tại Việt Nam.Công ty con của nhà thầu nước ngoài (NTNN góp vốn thành lập cty, cty con hoạt động theo pháp luật việt nam) có được xem là cơ sở thường trú tại việt nam.

Đáp:

1. Trường hợp này không có quy định rõ ràng, theo logic thuế sẽ áp tỷ giá tại ngày thu bổ sung để chống thất thu cho ngân sách.

2. Công ty thực hiện khuyến mãi không đăng ký với Sở công thương, Công ty sẽ không được tính giá trị hàng khuyến mãi vào chi phí hợp lý hợp lệ chịu thuế TNDN, nếu hàng khuyến mại không được tính vào chi phí hợp lý chịu thuế sẽ không được khấu trừ thuế đầu vào thì không cần kê khai thuế đầu ra, coi như hàng khuyến mại phát không cho khách hàng.

Một số trường hợp, Thuế cho phép Công ty bổ sung đăng ký với sở công thương thì Công ty chỉ bị phạt vi phạm hành chính. Công ty được khấu trừ thuế đầu vào và phải kê khai bổ sung thuế đầu ra. Nếu hàng khuyến mại phát kèm không có giá trị gia tăng nào từ Công ty thì VAT đầu vào và đầu ra bằng nhau.

3. Công ty con của nhà thầu nước ngoài có pháp nhân tại VN sẽ không coi là cơ sở thường trú, sẽ áp dụng theo luật thuế của Việt Nam.

Hỏi

Công ty sản xuất cả hàng chịu thuế và không chịu thuế GTGT. Trong tháng không phát sinh doanh thu và số VAT đầu vào tập hợp cho cả 2 loại hàng hóa này là 50 triệu, không thể tách riêng số VAT này. Vậy xin hỏi Ban tư vấn: số VAT đầu vào của công ty này được xử lý như thế nào. Xin cảm ơn!



Đáp:

Tôi đang hiểu là bạn đang đưa ra một trường hợp khá đặc biệt đó là trong tháng có phát sinh chi phí của VAT đầu vào cho 2 hoạt động khác nhau nhưng lại không có phát sinh doanh thu. Để xử lý trường hợp của Bạn, tôi xin đưa ra một số gợi ý như sau:

1. Mặc dù như bạn miêu tả là không thể tách số VAT đầu vào trong tháng. Tuy nhiên, tôi cho rằng bạn vẫn có thể đưa ra một vài cơ sở liên quan nhất để dựa vào đó phân chia chi phí và phân chia VAT đầu vào. Việc này làm trên cơ sở là đây là các chi phí phát sinh liên quan đến việc phát sinh doanh thu (có thể chưa có doanh thu kỳ này nhưng sẽ có doanh thu trong kỳ sau).
2. Có thể trì hoãn việc ghi nhận và chia tách VAT kỳ này và việc này sẽ được thực hiện vào tháng sau khi có doanh thu phát sinh. Việc này được thực hiện cũng trên nguyên tắc là chi phí của tháng này nhưng doanh thu thì kỳ/tháng sau mới phát sinh và được ghi nhận.

Câu trả lời trên được đưa ra trên cơ sở các giả định của chúng tôi về câu hỏi của Bạn. Nếu còn chưa rõ thì Bạn có thể liên lạc lại với chúng tôi để tiếp tục trao đổi.

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI



BỘ TÀI CHÍNH

Loại văn bản	Số văn bản	Ngày ban hành	Tên văn bản	Ngày hiệu lực
Thông tư	80/2012/TT-BTC	22/05/2012	Hướng dẫn luật quản lý thuế về đăng ký thuế	01/07/2012
Thông tư	60/2012/TT-BTC	12/04/2012	Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam	27/05/2012
Công văn	7073/BTC-CST	28/05/2012	Miễn thuế xuất khẩu đối với phế liệu thép không gỉ	28/05/2012
Thông tư	89/2012/TT-BTC	30/05/2012	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng than cốc và than nửa cốc thuộc nhóm 2704 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi	14/07/2012
Công văn	7077/BTC-CST	28/05/2012	Thuế GTGT mặt hàng sữa tại khu kinh tế cửa khẩu	28/05/2012
Thông tư	157/2011/TT-BTC	04/01/2012	Ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế	01/01/2012
Công văn	7317/BTC-TCT	01/06/2012	Chính sách thuế đối với thiết bị massage	01/06/2012
Thông tư	94/2012/TT-BTC	08/06/2012	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi	08/06/2012
Thông tư	100/2012/TT-BTC	20/06/2012	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi	20/06/2012
Công văn	8088/BTC-CST	18/06/2012	Thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ	18/06/2012
Thông tư	103/2012/TT-BTC	22/06/2012	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi	22/06/2012

TỔNG CỤC THUẾ

Loại văn bản	Số văn bản	Ngày ban hành	Tên văn bản	Ngày hiệu lực
Công văn	1685/TCT-CS	18/05/2012	Chi phí điện thoại trả cho nhân viên	18/05/2012
Công văn	1830/TCT-CS	28/05/2012	Giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ	28/05/2012

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI



TỔNG CỤC THUẾ

Loại văn bản	Số văn bản	Ngày ban hành	Tên văn bản	Ngày hiệu lực
Công văn	1774/TCT-CS	24/05/2012	Sử dụng hóa đơn của hộ không kinh doanh	24/05/2012
Công văn	1782/TCT-CS	24/05/2012	Thuế về việc lệ phí trước bạ	24/05/2012
Công văn	1790/TCT-CS	24/05/2012	Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài	24/05/2012
Công văn	1791/TCT-CS	24/05/2012	Ấn định thuế	24/05/2012
Công văn	1873/TCT-CS	31/05/2012	Thuế suất thuế GTGT	31/05/2012
Công văn	1936/TCT-CS	07/06/2012	Xác nhận số liệu báo cáo tài chính	07/06/2012
Công văn	1921/TCT-CS	06/06/2012	Chính sách thuế đối với nhà ở cho người thu nhập thấp	06/06/2012
Công văn	2002/TCT-DNL	13/06/2012	Thuế GTGT đối với khoản lãi cho các đơn vị nội bộ vay vốn	13/06/2012
Công văn	1962/TCT-CS	11/06/2012	Lập hóa đơn đối với hoạt động thu tiền góp vốn	11/06/2012
Công văn	1801/TCT-CS	24/05/2012	Trả lời CS thuế	24/05/2012
Công văn	2198/TCT-CS	22/06/2012	Thay đổi tên trên hóa đơn khi cổ phần hóa	22/06/2012
Công văn	1623/TCT-CS	16/05/2012	Hoàn thuế GTGT	16/05/2012
Công văn	1664/TCT-CS	17/05/2012	Thuế suất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17/05/2012
Công văn	1665/TCT-CS	17/05/2012	Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17/05/2012
Công văn	1666/TCT-CS	17/05/2012	Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp	17/05/2012
Công văn	1892/TCT-CS	04/06/2012	Khai, nộp thuế đối với kinh doanh bất động sản	04/06/2012
Công văn	1894/TCT-HTQT	04/06/2012	Hướng dẫn chính sách thuế đối với các giao dịch tài chính phái sinh	04/06/2012
Công văn	2126/TCT-DNL	18/06/2012	Thuế GTGT đối với dịch vụ chuyển vùng quốc tế	18/06/2012

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI



TỔNG CỤC HẢI QUAN

Loại văn bản	Số văn bản	Ngày ban hành	Tên văn bản	Ngày hiệu lực
Công văn	2564/TCHQ-TXNK	30/05/2012	Thuế xuất khẩu đối với hàng hóa NK theo hình thức tạm nhập tái xuất	30/05/2012
Công văn	2604/TCHQ-TXNK	31/05/2012	Gia hạn nộp thuế	31/05/2012
Công văn	2670/TCHQ-TXNK	04/06/2012	Xử lý thuế TTĐB xe bọc thép phục vụ an ninh	04/06/2012
Công văn	2695/TCHQ-TXNK	05/06/2012	Quyết toán hàng hóa nhập khẩu	05/06/2012
Công văn	2781/TCHQ-TXNK	06/06/2012	Thuế BVMT đối với túi xếp xuất khẩu sang Cambodia	06/06/2012
Công văn	2571/TCHQ-TXNK	30/05/2012	Xử lý nợ thuế	30/05/2012
Công văn	2615/TCHQ-TXNK	01/06/2012	Kiến nghị về thuế của TCT công nghiệp tàu thủy Nam Triệu	01/06/2012
Công văn	2863/TCHQ-TXNK	08/06/2012	Gia hạn nộp thuế	08/06/2012
Công văn	2910/TCHQ-TXNK	12/06/2012	Hướng dẫn thủ tục về thuế đối với hàng viện trợ nhân đạo	12/06/2012
Công văn	2911/TCHQ-TXNK	12/06/2012	Chính sách thuế GTGT tại khu kinh tế cửa khẩu	12/06/2012
Công văn	2936/TCHQ-TXNK	13/06/2012	Xin hoàn thuế hàng nhập khẩu	13/06/2012
Công văn	2945/TCHQ-TXNK	13/06/2012	Điều chỉnh giảm thuế GTGT đối với mặt hàng nhựa đường nhập khẩu	13/06/2012
Công văn	2949/TCHQ-TXNK	13/06/2012	Xử lý phạt chậm nộp thuế	13/06/2012
Công văn	2948/TCHQ-TXNK	13/06/2012	Chính sách thuế xuất khẩu	13/06/2012
Công văn	2962/TCHQ-TXNK	13/06/2012	Miễn thuế mặt hàng chì thời chưa tinh luyện	13/06/2012
Công văn	3006/TCHQ-TXNK	15/06/2012	Vướng mắc chính sách thuế đối với dự án đầu tư	15/06/2012
Công văn	2993/TCHQ-TXNK	15/06/2012	Xác định trị giá tính thuế	15/06/2012
Công văn	2995/TCHQ-TXNK	15/06/2012	Thuế GTGT đối với hàng TNTX	15/06/2012
Công văn	2991/TCHQ-TXNK	15/06/2012	Rà soát việc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT mặt hàng máy chiếu tia hồng ngoại	15/06/2012

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI



TỔNG CỤC HẢI QUAN

Loại văn bản	Số văn bản	Ngày ban hành	Tên văn bản	Ngày hiệu lực
Công văn	3099/TCHQ-TXNK	21/06/2012	Vướng mắc về thanh khoản hoàn thuế, không thu thuế	21/06/2012
Công văn	3091/TCHQ-TXNK	20/06/2012	Vướng mắc về đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường	20/06/2012
Công văn	3092/TCHQ-TXNK	20/06/2012	Vướng mắc đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế	20/06/2012
Công văn	3056/TCHQ-TXNK	19/06/2012	Xử lý nợ thuế	19/06/2012
Công văn	2979/TCHQ-TXNK	14/06/2012	Gia hạn nộp thuế	14/06/2012
Công văn	3114/TCHQ-TXNK	22/06/2012	Hoàn thuế NK	22/06/2012
Công văn	3115/TCHQ-TXNK	22/06/2012	Truy thu thuế đối với lô hàng linh kiện, phụ tùng thay thế được doanh nghiệp đổi tên	22/06/2012
Công văn	3118/TCHQ-TXNK	22/06/2012	Xử lý nợ thuế	22/06/2012
Công văn	3119/TCHQ-TXNK	22/06/2012	Xử lý truy thu thuế đối với mặt hàng thực phẩm bổ sung	22/06/2012
Công văn	3129/TCHQ-GSQL	22/06/2012	Vướng mắc chính sách thuế đối với DNCX	22/06/2012
Công văn	3178/TCHQ-TXNK	26/06/2012	Miễn thuế hàng nhập khẩu	26/06/2012
Công văn	3205/TCHQ-TXNK	26/06/2012	Kéo dài thời hạn nộp thuế	26/06/2012

Bản quyền:

Bản tin này được bảo vệ bản quyền Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)- Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens và các luật lệ, công ước khác. Mọi hình thức sao chép, tái bản, sử dụng trên các phương tiện truyền thông đối với bản tin này cần được sự đồng thuận của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)